

Số ~~2790~~ 2790./STNMT-TTtr

Bình Phước, ngày 16 tháng 12 năm 2019

V/v báo cáo kết quả xử lý tin số 99
ngày 05/12/2019 phản ánh Công ty
TNHH An Phú Khánh Bình Phước xả
nước thải gây ô nhiễm môi trường

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh.

Căn cứ Công văn số 3648/UBND-NC ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng (tin số 99 ngày 04/12/2019), với nội dung: "*Phản ánh trại heo tại thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập (cách UBND xã 1km) nuôi heo không có hệ thống xử lý nước thải, xả thải trực tiếp ra đất trũng xung quanh, gây mùi hôi thối ô nhiễm môi trường... Sự việc người dân đã phản ánh kéo dài, nhiều lần, nhưng chưa được xử lý, còn có đối tượng đe dọa người phản ánh...*". Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

Ngày 08/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kết hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất đối với trang trại chăn nuôi heo tại thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập của Công ty TNHH An Phú Khánh Bình Phước, được kết quả như sau:

Công ty TNHH An Phú Khánh Bình Phước hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 3800655272, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 07/02/2012, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng trại chăn nuôi heo thịt công nghệ lạnh, quy mô 10.000 con tại xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 27/4/2012; Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận việc đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án tại Giấy xác nhận số 21/GXN-STNMT ngày 09/9/2019.

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho trang trại chăn nuôi heo của Công ty với quy trình xử lý như sau: Nước thải chăn nuôi -> hồ thu gom -> bể biogas -> bể điều hòa -> cụm hóa lý 1 -> cụm bể xử lý sinh học -> bể lắng -> hồ sinh học -> cụm hóa lý 2 -> bể khử trùng -> bồn lọc -> hồ chứa nước để tái sử dụng hoặc tưới tiêu.

Tại thời điểm kiểm tra thực tế cho thấy nước thải được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, tại bể biogas đang gặp sự cố nên hệ thống xử lý nước



thải vận hành chưa hết quy trình. Nước thải hiện tại đang được lưu giữ tại bể biogas và bể điều hòa. Đoàn kiểm tra không phát hiện được hiện tượng nước thải được thải trực tiếp ra môi trường không qua hệ thống xử lý.

Nhưng tại khu vực hệ thống xử lý nước thải có một lượng nước thải phát sinh trước đây (trước khi Công ty xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải) đang được lưu giữ tại hồ chứa chưa được chống thấm (hồ chứa cũ không nằm trong công trình của hệ thống xử lý nước thải) đã ngấm qua bờ đê của hồ chứa rò rỉ ra mương thoát nước gần với khu vực đất trồng cao su của các hộ dân.

Qua kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty:

- Trong quá trình hoạt động phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Thường xuyên vận hành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định;

- Trong quá trình hoạt động nếu các công trình bảo vệ môi trường gặp sự cố phải có văn bản báo cáo ngay với các cơ quan có chức năng;

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải đang được lưu giữ tại hồ chứa chưa được chống thấm vào hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt quy chuẩn trước khi tái sử dụng hoặc tưới tiêu.

Từ những vấn đề trên cho thấy: Việc người dân phản ánh Công ty TNHH An Phú Khánh Bình Phước hoạt động chăn nuôi heo nhưng không có hệ thống xử lý nước thải, xả nước thải trực tiếp ra môi trường là không chính xác. Vì hiện tại Công ty đã tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho hoạt động chăn nuôi của Công ty. Không có hiện tượng nước thải xả thải trực tiếp ra môi trường, chỉ có một phần nhỏ lượng nước thải phát sinh trước thời điểm Công ty đã xây dựng, cải tạo lưu giữ lâu ngày trong hồ chứa chưa được chống thấm ngấm qua bờ đê rò rỉ ra mương thoát nước gần với khu vực đất trồng cao su của các hộ dân. Đồng thời hiện tại Công ty đang tiếp tục cải tạo thêm hệ thống xử lý nước thải (xây dựng thêm bể biogas và các hồ chứa) nhằm nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện tại hoàn thiện hơn nữa trong việc xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động chăn nuôi.

Đối với nội dung người dân phản ánh có đối tượng đe dọa người phản ánh thì Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện Bù Gia Mập điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây, là nội dung báo cáo kết quả xử lý tin số 99 ngày 05/12/2019 phản ánh Công ty TNHH An Phú Khánh Bình Phước xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh được rõ. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TTr.



Lê Hoàng Lâm

